



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๖๕๖ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๐๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๖๕๖ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rind@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหราชอาณาจักร

• อังกฤษประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคนี้หนทางการและการท่องเที่ยวจากร้อยละ ๒๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๕ มีผลตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. สหรัฐอเมริกา

• มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด-เอ็มไอที ฟ้องร้องรัฐบาลทรัมป์ หลังสั่งระงับวีซ่านักศึกษาต่างชาติ หากจัดสอนแบบออนไลน์อย่างเดียวยุ่ COVID-19

๓. สาธารณรัฐเชเนกัล

• เกะทาสเชเนกัล เปลี่ยนชื่อเป็น Europe Square

๑. สหราชอาณาจักร : อังกฤษประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคนี้หนทางการและการท่องเที่ยวจากร้อยละ ๒๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๕ มีผลตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายริชี สุนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร ประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคนี้หนทางการและการท่องเที่ยวจากร้อยละ ๒๐ ลดลงเหลือร้อยละ ๕ มีผลตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ที่มีมูลค่า ๓ หมื่นล้านปอนด์ (หรือ ๒.๒ ล้านล้านบาท) นอกจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รัฐบาลจะมอบส่วนลดร้อยละ ๕๐ ให้แก่ผู้ที่ออกมารับประทานอาหารนอกบ้านในเดือนสิงหาคมนี้ และจะจ่ายเงินพิเศษให้แก่บริษัทต่าง ๆ ที่ยังคงจ้างงานพนักงานต่อเป็นเวลา ๓ เดือน จำนวน ๑,๐๐๐ ปอนด์ (ราว ๔๐,๐๐๐ บาท) ต่อการจ้างพนักงาน ๑ คน หลังจากโครงการของรัฐบาลที่จ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานที่ถูกพักงานสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมนี้

นายริชี สุนด์ แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า จะไม่มีผู้ใดถูกทอดทิ้ง โดยได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ขยายเวลาโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ถูกพักงานออกไปหลังจากเดือนตุลาคมนี้ โดยระบุว่าการทำงานเช่นนี้ เป็นการให้ความหวังแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่าจะได้กลับมาทำงานอีกครั้ง

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/uk-politics-53268594>

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. สหรัฐอเมริกา : มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด-เอ็มไอที ฟ้องร้องรัฐบาลทรัมป์ หลังสั่งระงับวีซ่านักศึกษาต่างชาติหากจัดสอนแบบออนไลน์อย่างเดียวย่าง COVID-19

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ เอ็มไอที (MIT) หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ยื่นฟ้องร้องต่อศาลในบอสตัน เพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งฉุกเฉินระงับคำสั่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขู่จะถอนวีซ่านักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ที่เรียนคอร์สออนไลน์เต็มรูปแบบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ฮาร์วาร์ด กับ เอ็มไอที เป็นการตอบโต้คำสั่งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) ที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประกาศว่านักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 กับ M-1 สามารถพำนักในสหรัฐฯ ได้ หากการเรียนนั้นเป็นการเรียนแบบปกติหรือมีการเรียนออนไลน์ควบคู่ไปด้วย และนักเรียนจะต้องเปลี่ยนไปเรียนแบบปกติในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงนี้ (กันยายน-พฤศจิกายน) มิเช่นนั้นจะถูกเพิกถอนวีซ่า และจะไม่ออกวีซ่าให้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ต่อไปอีกด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งของ ICE ถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ต้องการกดดันให้สถาบันการศึกษาออกมาตรการเพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบปกติในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงความกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและครูอาจารย์

อนึ่ง มีนักเรียนต่างชาติจำนวนมากกว่า ๑ ล้านคนในสหรัฐฯ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีนักเรียนต่างชาติสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากนักเรียนเหล่านี้ เนื่องจากจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเต็ม ในขณะที่พลเมืองสหรัฐฯ จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ที่มา : <https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-students-lawsuit/harvard-mit-seek-temporary-halt-to-trump-administration-rule-on-international-students-idUSKBN2491YF>

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. สาธารณรัฐเซเนกัล : เกาะทาสเซเนกัล เปลี่ยนชื่อเป็น Europe Square

เกาะกอร์ของสาธารณรัฐเซเนกัล หรือในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทาสแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในระหว่างศตวรรษที่ ๑๕-๑๙ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวรู้จักเกาะแห่งนี้ในนามเมืองแห่งทาส ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก รวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายคนเคยมาเยือนแล้ว ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Europe Square เพื่อเป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดสีผิว และอิงจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ ชายชาวผิวสีเชื้อสายอเมริกัน-แอฟริกาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสภาเทศบาลของเกาะกอร์ได้ลงคะแนนเสียงให้เปลี่ยนชื่อเป็น Europe Square เพื่อสื่อถึงอิสรภาพและหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ชื่อดังกล่าวยังตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวยุโรปที่สนับสนุนเงินในการบูรณะเกาะแห่งนี้จนมีชื่อเสียงในปัจจุบัน

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/topics/cnx753jej07t/senegal>

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓